
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานทีใ่ห้บริการจัดการกากกมัมันตรังส ี

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๕ อาคาร ๑ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้มาประชุม 5 
๑. ศาตราจารย์สุพิชชา  จันทรโยธา  ประธาน 
๒. นางสาวสิรกิาญจน์  สุวรรณจริตกุล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
๓. นายศุภกิจ  บุญศิริ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
๔. นางสาวพรพิมล  เจริญส่ง กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการ 
๕. นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อนุกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาตราจารย์จเด็จ  เย็นใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. นางสาวฉัตรตรี  ภูรัต มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาตราจารย์อาทิตย์  เพชรศศิธร  อนุกรรมการ 
๙. นายภานุพงศ์  พินกฤษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายทศดล  สันถวไมตรี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไมม่าประชมุ 
๑. นายรุจจพัน  เกตุกล่ํา 
๒. นายไชยยศ  สุนทราภา 

 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
ติดราชการ 
ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๒. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๓. นางสาวธนาภรณ์  ศรีแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๔. นางสาวชัธภฤดา  อัศวภูไชย นักฟิสิกส์รงัสีชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๕. นางสาวอัจฉรารตัน์  ฉายเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รงัสีปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๓๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีกําหนดการประชุม10 

เบ้ืองต้นวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติเรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีต้ังสถานท่ีให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี พ.ศ. ....ให้แล้วเสร็จ หากพิจารณายังไม่แล้วเสร็จอาจต้องมีการประชุมถี่ขึ้นเพ่ือพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 15 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย (ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) เสนอให้แก้ไขดังน้ี  

 หน้า ๔ บรรทัดที่ ๔๐ คําว่า “ฝังกลบใต้ผิวดิน” เป็นคําว่า “ฝังกลบใกล้ผิวดิน”  
 หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑๑ ตัดคําว่า (scrap metal) ออก เน่ืองจาก scrap metal คือ เศษเหล็ก ไม่ใช่

ขี้เถ้าฝุ่นโลหะ จึงขอสอบถามในท่ีประชุมว่าควรใช้คําว่า furnace dust หรือไม่ อย่างไร 5 
    ผศ.จเด็จ  เย็นใจ (ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ขี้เถ้าฝุ่นโลหะ” ใช้คําว่า 

electric arc furnace dust ซ่ึงเป็นฝุ่นท่ีเกิดจากการหลอมเหล็กด้วยวิธีอาร์คไฟฟ้า 
 หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑๓ ขอแก้ไขช่ือคณะอนุกรรมการฯ จากเดิม “คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกาก

กัมมันตรังส”ี เป็น “คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี” 
ประธานขอให้แก้ไขมติท่ีประชุม หน้า ๗ บรรทัดท่ี ๘ เน่ืองจากการประชุมคราวท่ีแล้ว ท่ีประชุมเห็นชอบ10 

เสนอให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจัดต้ังกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลกากกมันตรังสีโดยเฉพาะ จึงขอให้บรรจุความเห็น
ประเด็นนี้เพ่ิมเป็นมติท่ีประชุมอีกข้อหน่ึง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี - 15 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
ประธานแจ้งท่ีประชุมว่า เน่ืองจากต้องเสนอร่างคําสั่งแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดการ

กากกัมมันตรังสี ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติท่ีมีกําหนดประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอสลับ
วาระที่ ๔.๒ มาเป็นวาระท่ี ๔.๑ ให้ท่ีประชุมพิจารณาก่อน 
                    ๔.๑ ร่างคําส่ังแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี 20 

 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย (ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) เสนอความเห็นดังนี้ 
-  ขอแก้ไขช่ือคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ จากเดิม “แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกาก

กัมมันตรังสี” เป็น “คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี”  
-  ขอความเห็นที่ประชุมว่าช่ือคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีควรเพ่ิมคําว่า 

“เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” หรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการกากกัมมันตรังสี 25 
 นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล (ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) แสดงความเห็นว่า 

เน่ืองจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไม่ได้อยู่ในคํานิยามของกากกัมมันตรังสี ประกอบกับร่างคําสั่งคณะอนุกรรมการน้ีมี
อํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว จึงเห็นด้วยว่าชื่อของคณะอนุกรรมการฯ ควรเพ่ิม “เช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว” เพ่ือให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างคําสั่งแต่งต้ังฯ ตามลําดับต่อไปนี้ 
๑. พิจารณาขอบเขตอํานาจหน้าที่ว่าเพียงพอหรือไม่ จะเพ่ิมเติมส่วนใด ภารกิจทับซ้อนกับคณะทํางานอ่ืนหรือไม่   30 
๒. พิจารณาองค์ประกอบของคณะทํางานว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ในการปฏิบัติหน้าท่ี   
๓. พิจารณาต้ังช่ือของคณะอนุกรรมการให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี 

 ประธานเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนออํานาจหน้าที่เดิม เปรียบเทียบกับอํานาจหน้าที่
ใหม่เป็นรายข้อ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่ามีการเพ่ิมเติมส่วนใด 

 35 

 



๓ 
 

การพิจารณาอํานาจหน้าท่ี 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า อํานาจหน้าที่ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๙ ยังคงอํานาจหน้าท่ีเหมือนเดิมทุกอย่าง 

แต่ข้อ ๒.๑ – ๒.๖ มีการขยายอํานาจหน้าท่ีไปถึงกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ โดยเพ่ิมคําว่า “กาก
กัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์” 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ แสดงความเห็นว่า หากคําว่าเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วปรากฎอยู่ในอํานาจหน้าที่5 
ทุกข้อ หมายความว่าคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งแต่งต้ังน้ี มิได้ดูแลเฉพาะนโยบายเก่ียวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
เท่าน้ัน แต่ต้องดูแลครอบคลุมถึงการอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วด้วย จึงกังวลว่าหากอํานาจหน้าที่
มากเกินไป อาจทําให้ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลด้อยลงไป เนื่องจากการกํากับดูแลกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากพอสมควร 

 ฝ่ายเลขานุการช้ีแจงว่าในทางปฏิบัติคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสั่งนี้จะพิจารณาเก่ียวกับกาก10 
กัมมันตรังสี และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเท่านั้น เน่ืองจากการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วในประเทศไทย คาดว่าจะมีคร้ังเดียวในอนาคตเม่ือ สทน. ส่งเช้ือเพลิงกลับประเทศผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม 
หากในอนาคตมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยท่ีจะเพ่ิมอํานาจหน้าท่ีให้ครอบคลุมถึงการอนุญาต
ต่างๆ เก่ียวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบท่ีจะขยายอํานาจหน้าท่ีให้15 
ครอบคลุมท้ังหมด ก็ยอมรับมติที่ประชุม 

 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย เสนอท่ีประชุมดังน้ี 
-  ตัดคําว่า “เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” ออกจากอํานาจหน้าท่ีทุกข้อ และเพิ่มอํานาจหน้าท่ีอีกข้อหน่ึง

เพ่ือพิจารณานโยบายเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
-  เพ่ือให้กระชับขึ้น จึงขอรวบข้อ ๒.๑ – ๒.๓ เป็นข้อเดียวกัน และตัดคําว่ากากกัมมันตรังสีออก 20 

คงเหลือเฉพาะสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
-  รวบข้อ ๒.๔ – ๒.๖ เป็นข้อเดียวกัน และตัดคําว่าสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีออก 

คงเหลือเฉพาะกากกัมมันตรังสี  
-  เพ่ิมข้อ ๒.๓ ให้เป็นเรื่องนโยบายการจัดการกากกัมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับการตัดเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วออกจากหน้าท่ีใน25 

การพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับเช้ือเพลงินิวเคลียรใ์ช้แล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสัง่น้ีจะดูแลเกี่ยวกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสีท้ังหมด สําหรับเช้ือเพลงินิวเคลียร์ใช้แล้วจะดูแลเฉพาะด้านนโนบายเท่าน้ัน ซ่ึงอํานาจหน้าที่จะสอดคล้อง
กับ “ร่างกรอบนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการจัดการกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” ท่ีจะให้พิจารณา 

 นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล แสดงความเห็นว่าไม่ขัดข้อง หากต้องการรวบข้อ ๒.๑ – ๒.๓ 
แต่การรวบข้อ ๒.๔ – ๒.๖ โดยระบุเฉพาะการจัดการกากกัมมันตรังสี การกํากับดูแลจะครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ 30 
เน่ืองจากการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการกํากับดูแล บางกรณีอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับกากกัมมันตรังสีโดยตรง 
อาจเป็นการกําหนดมาตรการบางอย่างเกี่ยวกับสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย จึงขอ
เสนอให้คงเดิม และขอสอบถามฝ่ายเลขานุการว่า อํานาจหน้าท่ีตามข้อ ๒.๔ – ๒.๖ ซํ้าซ้อนกับอํานาจหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการใดหรือไม่ 

 ฝ่ายเลขานุการช้ีแจงว่าอํานาจหน้าท่ีตามข้อ ๒.๔ – ๒.๖ ไม่ซํ้าซ้อนกับอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอ่ืน 35 
และขอเสนอให้คงข้อ ๒.๑ – ๒.๓ ไว้ตามเดิม โดยตัดกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วออก คงเหลือเฉพาะ
สถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เน่ืองจากข้อ ๒.๑ – ๒.๓ แบ่งตามประเภทของคําสั่งเกี่ยวกับการอนุญาต
ชัดเจนอยู่แล้ว   

 นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับฝ่ายเลขานุการ 



๔ 
 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ สอบถามว่าเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ต้องมีสถานท่ีให้บริการจัดการเช้ือเพลิงใช้แล้ว
หรือไม่ อย่างไร 

 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน ตอบว่าสถานท่ีจัดเก็บหรือแปรสภาพเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
เป็นสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทหนึ่ง ตามคําจํากัดความของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับ5 
ดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีสถานท่ีให้บริการจัดการเช้ือเพลิงใช้แล้ว 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ สอบถามว่าคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ดูแลเรื่อง
สถานที่จัดเก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงดูแลเร่ืองการอนุญาตหรือการดําเนินการอ่ืนๆ เกี่ยวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วด้วยหรือไม่ 

 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน ตอบว่าหากเป็นเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ เป็นอํานาจ10 
หน้าที่ของสํานกังานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) และคณะทํางานภายใน ปส. กํากับดูแล แต่สําหรับใบอนุญาตนําเข้า สง่ออก 
และนําผ่านเช้ือเพลงินิวเคลียรใ์ช้แล้ว ยังไม่มีอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการใดหรือคณะทํางานภายใน ปส. ระบุไว้ 

 นายศุภกิจ บุญศิริ (ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม) สอบถามว่าทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกาก
กัมมันตรังสีหรือสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องนําเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งนี้
หรือไม่ และมีวิธีการนําเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเป็นลักษณะใด เช่นเสนอแนะเชิงภาพรวม 15 
หรือเสนอแนะเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง 

 ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสําหรับการอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ปส. จะพิจารณาตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบการคําขออนุญาต กลั่นกรองทางด้านเทคนิคทั้งหมด สรุปผล
การพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งนี้เพ่ือให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต สําหรับ20 
การพิจารณานโยบายและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ปส.จะเป็นผู้ร่างนโยบายและกฎกระทรวง จากนั้นนําเข้า
คณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งนี้เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

 นายศุภกิจ บุญศิริ สอบถามว่าอํานาจหน้าท่ีตามร่างคําสั่งน้ีใช้คําว่าเสนอแนะ ซ่ึงเป็นการ
เสนอแนะกว้างๆ และตามที่ฝ่ายเลขานุการอธิบายคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ25 
อนุญาต โดยพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เนื่องจากกากกัมมันตรังสี
เป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นด้วยท่ีจะให้คณะอนุกรรมการช่วยกลั่นกรองอีก
ช้ันหนึ่งเพ่ือความรอบคอบ แต่อยากให้เกิดความชัดเจนว่าหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งน้ีทําหน้าที่ในการ
เสนอแนะหรือกลั่นกรอง เนื่องจากคําว่าเสนอแนะและกลั่นกรองมีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การเสนอแนะ
หมายถึงการเสนอแนะแบบกว้างๆ แต่การกลั่นกรองหมายถึงการพิจารณาลงลึกเชิงเทคนิคและวิชาการ 30 

 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ท่ีผ่านมา ปส. จะทําหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรองทางเทคนิคเชิงลึกแล้วนําผลสรุปและความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ จะพิจารณาทาง
เทคนิคในระดับหน่ึงเท่าน้ันเพ่ือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยการพิจารณาในขั้นสุดท้ายน้ีจะไม่ใช่การพิจารณาเชิงเทคนิคแล้ว  35 

 ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าคําว่าเสนอแนะในอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการตามร่างที่
เสนอน้ี เป็นข้อความเดียวกับอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

 นายศุภกิจ บุญศิริ เสนอว่าควรมีคู่มือหรือแนวปฏบัิติเชิงเทคนิคให้คณะอนุกรรมการได้ศึกษา เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติได้ 



๕ 
 

 ฝ่ายเลขานุการรับไปจัดทําขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการอนุญาตเพ่ือให้เห็นภาพรวม 
หากเสร็จทันจะนําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป สําหรับคู่มือและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ปส. กําลังวางแผนจัดทํา 

 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล เสนอให้ตัด “ข้อ ๓ ผู้แทนหน่วยงานผู้ใดเป็นอนุกรรมการ
กํากับดูแลสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติที่ ๖/๒๕๖๔ อยู่
ในวันก่อนวันที่มีคําสั่งน้ี ให้ผู้น้ันเป็นอนุกรรมการกํากับดูแลกากกัมมันตรังสีตามคําสั่งนี้ต่อไป” เน่ืองจากมีการขยาย5 
อํานาจหน้าท่ีให้กํากับดูแลกากกัมมันตรังสีและนโยบายเพ่ิมเติม จึงควรให้หน่วยงานพิจารณามอบหมายผู้แทนที่
เหมาะสมอีกครั้งหน่ึง 

 ประธานแจ้งว่าได้ปรึกษาฝ่ายเลขานุการเบ้ืองต้นแล้วมีความเห็นว่ามีการคงอํานาจหน้าท่ีเดิมของ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีไว้ค่อนข้างมาก จึงประสงค์ให้คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ กับคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ท่ีจะ
แต่งต้ังประกอบด้วยบุคลากรคนเดิมเพ่ือให้มีความต่อเนื่องกัน จึงขอความเห็นจากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ10 
กฤษฎีกาว่ากรณีนี้หากมีคําสั่งแต่งต้ังใหม่จะมีความต่อเน่ืองกันหรือไม่   

 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล แสดงความเห็นว่ากรณีการมอบหมายผู้แทน หน่วยงานจะ
พิจารณาอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งแต่งต้ังเพ่ือแต่งต้ังผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเหมาะสม หากประสงค์ให้
มอบหมายผู้แทนคนเดิม แนะนําว่าในหนังสือจาก ปส. ถึงหน่วยงานควรอ้างเรื่องเดิม ช่ือผู้แทนเดิมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา   15 

การพิจารณาองค์ประกอบการประชุม 
 ประธานสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าวันท่ีจะมีการพิจารณาร่างกรอบนโยบายแห่งชาติฯ สามารถ

เชิญประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศเข้าร่วมการพิจารณาด้วยได้หรือไม่ 

 ฝ่ายเลขานุการตอบว่าคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสั่งนี้จะพิจารณาทางด้านเทคนิคและเสนอแนะ20 
ร่างนโยบายฯ ทางด้านเทคนิค ซ่ึงอาจนําเสนอร่างนโยบายฯ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาอีกรอบหน่ึง
เพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเติมก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติได้ อย่างไรก็ตามสามารถเชิญอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมการพิจารณาและให้ข้อมูลได้ 

 ประธานสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสั่งนี้ต้องจัดทําร่าง
นโยบายฯ ด้วยหรือไม่ หรือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเท่าน้ัน 25 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ปส. จะเป็นผู้จัดทําร่างนโยบายแล้วนําเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการตาม
ร่างคําสั่งนี้ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ สอบถามว่าควรมีหน่วยงานด้านความม่ันคงเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยหรือไม่ 
เน่ืองจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกฎหมายระหว่างประเทศและความม่ันคง และจากประสบการณ์ท่ีเคยจัดฝึกอบรม
ด้านวัสดุนิวเคลียร์หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์จะมีเน้ือหาด้านความม่ันคงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ อีกท้ังหากมีการพิจารณาเชิง30 
นโยบาย หากมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความม่ันคงเข้ามาร่วมพิจารณาอาจจะได้มุมมองที่กว้างและครอบคลุม 

 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน ช้ีแจงว่าสถานที่จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อยู่แล้ว และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วเป็นหน้าที่ของ ปส. ในการกํากับดูแลเบ้ืองต้นท้ังทางด้านความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความปลอดภัย โดย ปส. มีคณะทํางานด้านความม่ันคงปลอดภัย หากมีประเด็นหรือข้อกังวลด้านความม่ันคงปลอดภัย35 
สามารถนําเข้าคณะทํางานน้ีได้ ซ่ึงคณะอนุกรรมการตามร่างคําสั่งนี้จะพิจารณาเกี่ยวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเชิง
นโยบายเท่าน้ัน อีกท้ังการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในประเทศไทย คาดว่าจะมีครั้งเดียวใน
อนาคตเม่ือ สทน. ส่งเช้ือเพลิงกลับประเทศผู้ผลิต  ดังน้ันการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตามร่างคําสั่งน้ีส่วนใหญ่ 
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จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีและสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องมี
หน่วยงานด้านความม่ันคงปลอดภัยเป็นองค์ประกอบคณะทํางาน   

การพิจารณาช่ือคณะอนุกรรมการ 
 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล เสนอช่ือ “คณะอนุกรรมการเสนอแนะกํากับดูแลการจัดการ

กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี” เนื่องจากคณะอนุกรรมการนี้5 
ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลโดยตรง จึงขอเพ่ิมคําว่าเสนอะแนะเพ่ือให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ เสนอช่ือ “คณะอนุกรรมการเสนอแนะกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” เน่ืองจากคําว่าการจัดการกากกัมมันตรังสี (waste management) หมายความรวมถึงสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จึงขอตัดสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีออก 

 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย เสนอช่ือ “คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี 10 
และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” เนื่องจากคําว่าปลอดภัยมีความหมายครอบคลุมท้ังหมด (safety security safeguards) 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ เห็นด้วยท่ีจะใช้คําว่าความปลอดภัย เน่ืองจากตรงกับช่ืออนุสัญญาร่วมว่าด้วยความ
ปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี (Joint 
Convention on the Safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste 
management)  15 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังน้ี 
๑. ข้อ ๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๓ และ ๒.๖ ตัดคําว่า “กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” และย้าย

ข้อ ๒.๖ ขึ้นมาต่อจากข้อ ๒.๓ เนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาใบอนุญาตเหมือนกัน 
๒. ข้อ ๒.๔ , ๒.๕ , ๒.๗ , ๒.๘ และ ๒.๙ คงเดิมไว้ 
๓. ตัดข้อ ๓. ออก 20 
๔. เปลี่ยนช่ือคณะอนุกรรมการดังน้ี “คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี

และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
ท้ังน้ี ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ตามมติท่ีประชุม และนําส่งให้

คณะอนุกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งถัดไป 
 ๔.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะห์25 
ความเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

 นายศุภกิจ บุญศิริ (ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม) สอบถามว่า ร่างประกาศฉบับน้ีใช้หลักเกณฑ์
หรือมาตรฐานใดในการอ้างอิง 

 นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน (ผู้ร่างประกาศ) ช้ีแจงว่าสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ใช้บทบัญญัติของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยอนุโลม เน้ือหาในร่างประกาศน้ีจึงใช้ประกาศคณะกรรมการพลังงาน30 
นิวเคลียร์เพ่ือสันติเรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นหลัก
โดยศึกษาเอกสารต่างๆ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการกากกัมมันตรังสี  

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ สอบถามว่าเนื่องจากข้อมูลที่ต้องพิจารณาตามร่างประกาศนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิง
เทคนิคและมีผลการวิเคราะห์เป็นเชิงตัวเลขด้วย ไม่ทราบว่า ปส. มีการกําหนดค่ามาตรฐาน ค่ากลาง หรือเกณฑ์ในการ35 
พิจารณาผลการวิเคราะห์หรือไม่  

 ผู้ร่างประกาศช้ีแจงว่า เน่ืองจากร่างประกาศฉบับนี้ใช้กับสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
หลากหลายประเภท ท้ังก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี และสถานท่ีให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสี ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
พิจารณาแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน อีกท้ังเอกสารมาตรฐานของ IAEA เป็นการกําหนดแบบกว้างๆ ไม่ได้เป็น
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กําหนดตัวเลขชัดเจน จึงไม่ได้กําหนดเกณฑ์พิจารณาในร่างประกาศน้ี อย่างไรก็ตาม ปส. กําลังจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ
สถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแต่ละประเภท และจัดทําประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ ปส. เพ่ือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา  

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ แสดงความเห็นว่า หากยังไม่ได้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการฯ จะ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มาได้อย่างไรว่ามีปลอดภัยหรือมีความเหมาะสมหรือไม่ 5 

 ผู้ร่างประกาศช้ีแจงว่าการพิจารณาว่าพ้ืนท่ีต้ังนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถกําหนดเป็นตัวเลขได้ จะพิจารณาจากผลกระทบที่ตามมาและการออกแบบ เช่น หากข้อมูลท่ีให้มาระบุว่า
พ้ืนที่นั้นเคยมีน้ําท่วมสูง ๕ เมตร แต่หากมีการออกแบบเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมสูงในระดับ ๕ เมตรได้เป็นอย่างน้อย ก็สามารถ
ยอมรับพ้ืนที่นั้นได้ สําหรับเกณฑ์ท่ีสามารถกําหนดได้หรือผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นตัวเลขจะอยู่ในแนวปฏิบัติและร่าง
ประกาศ ปส. โดยแบ่งตามประเภทของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ซ่ึง ปส. กําลังจัดทําอยู่ 10 

 ประธานสอบถามว่าแนวปฏิบัติหรือร่างประกาศ ปส. เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาดังกลา่วจะนําเข้า
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ท่ีจะจัดต้ังใหม่ให้พิจาณาหรือไม่ หรือ ทาง ปส. จัดทําและประกาศใช้ได้เลย   

 ฝ่ายเลขานุการตอบว่า ถึงแม้แนวปฏิบัติและประกาศ ปส. จะไม่ได้กําหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แต่อาจนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ให้ช่วยพิจารณาและให้ความเห็นก่อนประกาศใช้จริง 
เน่ืองจากมีเกี่ยวโยงกับอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ 15 

 ประธานเสนอว่าในการจัดทําแนวปฏิบัติดังกล่าวขอให้เพ่ิมเติมกระบวนการขออนุญาตสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทต่างๆ ด้วย เพ่ือให้เห็นภาพรวมและเพ่ือความชัดเจน 

 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล ขอแก้ไขบทอาศัยอํานาจดังน้ี  “อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๓ (๘) และมาตรา ๘๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสาม” และขอเพ่ิมคําจํากัดความของ สถานที่
ให้บริการก่อนการขจัดกากกัมมตรังสี (predisposal) ด้วย เนื่องจากร่างประกาศฉบับน้ีใช้กับสถานที่ให้บริการจัดการกาก20 
กัมมันตรังสีท้ัง ๒ ประเภท (predisposal และ disposal)  

 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย ขอแก้ไขคํานิยาม“สถานที่ให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสีโดยการฝังกลบ
ใกล้ผิวดิน” (near surface landfill) เป็นดังน้ี “หมายความว่า สถานท่ีสําหรับขจัดกากกัมมันตรังสีท่ีมีความลึกไม่เกิน 
๓๐ เมตร ท่ีมีมาตรการในการป้องกันและแยกนิวไคลด์กัมมันตรังสีออกจากเขตชีวภาค” 

 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล ขอแก้ไข"สถานที่ให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสีโดยการฝังใต้25 
ดิน” (๒) สถานท่ีสําหรับขจัดกากกัมมันตรังสีท่ีมีความลึกเกินกว่า ๓๐๐ เมตร (geologic disposal facility) แก้ไข
ข้อความดังน้ี “และมีโครงสร้างทางธรณีที่มีความม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงสามารถกักกันและแยกนิวไคลด์กัมมันตรังสีออก
จากเขตชีวภาคได้เป็นระยะเวลานาน” 

 ผศ.จเด็จ เย็นใจ แสดงว่าความเห็นว่าเน่ืองจากร่างประกาศน้ีอ้างอิงจากเอกสารของ IAEA เพ่ือให้การ
ตีความหมายถูกต้องเกิดความเข้าใจตรงกันและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี จึงเสนอว่าบางคําควร30 
ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้วย เช่น คําว่า กักกัน (containment)  

 ฝ่ายเลขานุการและผู้ร่างประกาศรับไปแก้ไขตามข้อเสนอและจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคร้ังถัดไป 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีความเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาร่างคําสั่ งแต่ง ต้ัง

คณะอนุกรรมการฯ ที่ปรับแก้ไขน้ีให้แล้วเสร็จและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติประมาณ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งมีความจําเป็นต้องเร่งพิจารณาร่างประกาศฉบับน้ี จึงขอนัดประชุมอาทิตย์ละครั้ง35 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และเพ่ือความรวดเร็วขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและส่งความเห็นต่อร่างคําสั่งแต่งต้ังฯ และ
ร่างประกาศฯ น้ี ให้ฝ่ายเลขานุการทราบและแก้ไขล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการและผู้ร่างประกาศแก้ไขและนําส่งให้
คณะอนุกรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งถัดไป 



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
- ไม่มี - 
ประธานกล่าวขอบคณุอนุกรรมการและนัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานที่ให้บริการ

จัดการกากกัมมันตรังสี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๔๕ น. 
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                      (นางสาวธนาภรณ์ ศรีแกว้)                                         (นายทศดล  สันถวไมตรี) 
                     วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการ                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
                       ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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